
1 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ครั้งที ่3/2567 
วันพฤหัสบดีที ่15 กุมภาพันธ์ 2567          

  ณ ห้องประชุม 3045  
   

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม    

๑. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.  
7. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์            
อาจารย์ ดร.อนัญญา                                  
นางสาว ฉันทนา 

บรรจงศิร ิ 
ธรรมกุล                                             
ศรีสวัสดิ์  
แสงอรุณ  
เสรีวัตร                       
ประดิษฐปรีชา                                       
บุญประภาศรี                

ประธานที่ประชุม 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น.       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ ประธานที่ประชุมฯ (ได้รับมอบหมายจากรักษาการ 
แทนประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม) กล่าวเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้             
   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ          
                   1.1 สรุปมติผลการเวียนครั้งพิเศษที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพก่อนการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้วจ านวน 2 
เรื่อง ดังนี้ 
                          1.1(1) เสนอชื่อผู้แทนซึ่งเป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะฯ เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เห็นชอบการเสนอชื่อให้
อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้แทน 
                               ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
                            1.1(2) รายงานผลการด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของภาคปลาย ปีการศึกษา 
2566 จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้                               
- มคอ 3 

 
 

ล าดับ  หลักสูตร จ านวนชุด 
1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 17 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 15 
3 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 16 
4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 8 
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 
6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 
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 -มคอ.4 

 
                    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
                    1.2 อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น ส่งรายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น”   
                         ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่อาจารย์ ดร.วรวิช  
นาคแป้น ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล (ในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ   
2567  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น”   
ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นั้น บัดนี้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสร็จ 
สิ้นแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการประชุมดังกล่าว พร้อมแสดงหลักฐานการเผยแพร่โดยการจัดท าบทความเผยแพร่ใน
เว็บไซต์สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว  
                          รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม                
                           จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ         
                           ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมต ิรับทราบ  
 
                    1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล ขอร่วมด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบการ
ถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อระบบการบริหารจัดการ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย”       
                           ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ  
ธรรมกุล ขอร่วมด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย” ในฐานะผู้
ร่วมวิจัย ซึ่งได้รับทุนจาก ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ซึ่งประมาณการระยะเวลา
ด าเนินการ 1 ปี คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 – มกราคม 2568    
                           รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม               
                           จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ         
                           ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมต ิรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
                        ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  

  ที่ประชุมมีมติแก้ไขดังนี้ 
                               - หน้าที่ 1 ระเบียบวาระท่ี 1.1   
                                 บรรทัดที่ 25 จากเดิม “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอนามัยและความ
ปลอดภัย” แก้เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”  
                                 บรรทัดที่ 27   จากเดิม “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกจัดการ
สิ่งแวดล้อม” แก้เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อม” 
 

ล าดับ หลักสูตร จ านวนชุด 
1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 
3 การแพทย์แผนไทย 3 
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                             -  หน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 1.3 บรรทัดที่ 18 จากเดิม “ล า” แก้เป็น “น า” 
                             -  หน้าที่ 3 ระเบียบวาระท่ี 1.4 บรรทัดที่ 1  จากเดิม “ล า” แก้เป็น “น า” 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        
 
                  4.1 แนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการร้อยละ 15 โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ในลักษณะพึ่งพาตนเอง 
                        ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การบริหารจัดการร้อยละ 15 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในลักษณะพ่ึงพาตนเอง ตามที่ส านักการศึกษา
ต่อเนื่องได้สรุปแนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการร้อยละ 15 ให้สาขาวิชา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาเลือกแนวทาง 
                         รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
                         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา         
                        ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเลือกใช้ (แนวทางที่ 1) คือ จัดสรรค่าธรรมเนียมการ
บริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 50 และค่าธรรมเนียมส าหรับการบริหารสาขาวิชา และ
หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบโครงการในอัตราร้อยละ 50 
 
                   4.2 เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา   
                         ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ   
                          รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา                
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอรายช่ือจ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปธานิน แสงอรุณ 
     
                     4.3 สถานวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดประชุม ICDBSE 2024  
                             ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสถานวิเทศสัมพันธ์ขอความ
อนุเคราะห์ร่วมจัดประชุม ICDBSE 2024 ด้วยมหาวิทยาลัยร่วมกับ Asia Pacific University of Technology & 

Innovation (APU) ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 2 nd International Conference of 
Digital Digital Business, Society and Economy (ICDBSE 2024) หัวข้อ Innovation and Technology for 
Enhancing Sustainability and lifelong learning ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2567 ณ มสธ.ในการนี้
มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาดังนี้  

1. มอบหมายให้คณาจารย์ในสาขาวิชาจัดท าบทความเพ่ือน าเสนอในการประชุม  
ICDBSE 2024 จ านวนอย่างน้อย 2 บทความ  

2. มอบหมายอาจารย์ จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ท างานในคณะท างานฝ่ายวิชาการของ 
มสธ.โดยท าหน้าที่เป็นผู้อ่านบทความและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามได้รับมอบหมาย 

            รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
                              จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา         
                              ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้  
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                             1.เห็นชอบใหเ้สนอชื่อ อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น เป็นผู้ท างานในคณะท างานฝ่าย
วิชาการของ มสธ.                           
                             2.เห็นชอบใหแ้จ้งบันทึกเวียนเสนอคณาจารย์สาขาวิชาฯ พิจารณาจัดท าบทความ
เพื่อน าเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยให้แจ้งผลการพิจารณามาภายในวันที 8 มีนาคม 2567 
 
                         4.4 เสนอรายชื่อผู้แทนเครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
                                 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้แทน
เครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของสาขาวิชาฯ เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะท างานเครือข่าย
สื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย   

                 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม               
                                   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา          
                                   ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอชื่ออาจารย์ ดร.อนัญญา ประดิษฐปรีชา 
เป็นผู้แทนฯ 
 
                           4.5 พิจารณาการช าระค่าสมาชิกรายปีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจ ัยใน 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region Public Health Academic Network (GMS) 
ประจ าปี พ.ศ.2567 
                                ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการช าระค่าสมาชิกรายปี
เครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region Public Health 
Academic Network (GMS) ประจ าปี พ.ศ.2567 ว่าตามท่ีสาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย GMS โดย
มีค่าสมาชิกรายปีเครือข่ายฯ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท ต่อปีนั้น และในปี 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีบันทึกแจ้งให้สาขาวิชาฯ พิจารณาช าระค่าสมาชิกรายปีเครือข่ายฯ เป็นจ านวนเงิน 
10,000 บาท นั้น แต่เนื่องจากขณะนี้สาขาวิชาฯ ยังต้องรอมติผลการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจาก
มหาวิทยาลัยอยู่ ในการนี้จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการช าระค่าสมาชิกรายปีเครือข่ายฯ ประจ าปี 2567 

                รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม               
                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา          
                                  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่าเนื่องขณะนี้สาขาวิชาฯ ยังไม่ได้รับผลการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปี พ.ศ.2567 จึงไม่ขอช าระค่าสมาชิกเครือข่าย
ดังกล่าว 
  
                           4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ ขอส่งข้อเสนอโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์
ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ.
2567 หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร  
                               ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการส่งข้อเสนอโครงการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษา
ไทย ปี พ.ศ.2567 หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร(Non-Degree) ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา 
บรรจงศิริ และคณะ มีความประสงค์ขอส่งข้อเสนอโครงการฯ “หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ 
และนวัตกรรมการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” 

             รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม               
                               จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา          
                               ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  
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                        4.7 อาจารย์สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ ขอเปลี่ยนแปลงการลาศึกษาต่อภายในประเทศ จาก
เดิมใช้เวลาราชการเต็มเวลา เป็น โดยใช้เวลาราชการบางส่วน                    
                             ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงการ 
ลาศึกษาต่อภายในประเทศ จากเดิมใช้เวลาราชการเต็มเวลา เป็น โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ตามที่อาจารย ์
สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุนประเภท 1 (ก) โดยใช้
เวลาราชการเต็มเวลา มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 นั้น  ซึ่ง
ปัจจุบันได้เรียนในส่วนของรายวิชาครบแล้วและสอบวัดคุณสมบัติผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดท าดุษฎีนิพนธ์ เนื่องจาก อาจารย์สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการลาศึกษาต่อจาก
เดิม โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา เป็น โดยใช้เวลาราชการบางส่วน สัปดาห์ละ 1 วัน (เฉพาะวันศุกร์) ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และได้แนบเอกสารหลักฐาน การลงทะเบียนเรียนปี 2566  
ตารางเรียนประจ าปีการศึกษา 2566 ที่ได้รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที 2/2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อย
แล้ว   

            รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
                              จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา         
                              ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการลาศึกษาต่อจากเดิม โดย
ใช้เวลาราชการเต็มเวลา เป็น โดยใช้เวลาราชการบางส่วน และขอให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงการลาศึกษาต่ออีกครั้งก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ     
                         5.1 ขอเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการ 
จุลสาร วส.ออนไลน์)  
                               ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติการจัดท า
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ มีความประสงค์จะจัดท าโครงการ
บริการวิชาการ (โครงการจุลสาร วส.ออนไลน์) เผยแพร่ผ่านทาง https://web4.stou.ac.th/schocis/healthsci 
โดยไม่ขอเงินงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
                                จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา         
                                ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
 
                         5.2 ขอเลื่อนการปรับปรุงชุดวิชา 54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด จากภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2567 เป็นภาคปลาย ปีการศึกษา 2568 โดยขอใช้เอกสารการสอนเดิมของชุดวิชา 
54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด 
                                 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเลื่อนการปรับปรุง
ชุดวิชา 54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด จากภาคปลาย ปีการศึกษา 2567  เป็นภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2568 โดยขอใช้เอกสารการสอนเดิมของชุดวิชา 54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด ตามที่ 
ก าหนดให้มีการเปิดใช้ชุดวิชา 54124 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 นั้น ด้วยชุดวิชาดังกล่าวอยู่ในระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุง และสรรหาผู้เขียนหน่วย ซึ่งเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดที่จะเปิดสอน ประกอบกับชุดวิชานี้อยู่
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะเปิดใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ปี
การศึกษา 2566  
 

https://web4.stou.ac.th/schocis/healthsci
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ทั้งนี้  ได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารการสอนที่มีโครงสร้างเนื้อหาชุดวิชาใกล้เคียงกัน และสามารถใช้เป็น เอกสารการ
สอนทดแทนกันได้คือ ชุดวิชา 54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด หลักสูตรปรับปรุง 2561 ที่ยังมีอยู่ใน 
คงคลัง 
                                 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม              
                                 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา         
                                 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
 
                      5.3 ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลแผนอัตราก าลังสายวิชาการ ระยะ 4 ปี (งบประมาณ 
๒๕๖7 - ๒๕71)   
                            ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล 
แผนอัตราก าลังสายวิชาการ ระยะ 4 ปี (งบประมาณ ๒๕๖7 – ๒๕71) ตามท่ีกองทรัพยากรบุคคลขอข้อมูลมา 
                             รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม               
                              จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา          
                              ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบผลการตรวจสอบแผนอัตราก าลังสายวิชาการ ระยะ 4 ปี ของหลักสูตร 
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
6)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเสี่ยง 
แต่ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วนอีกครั้งก่อนส่งกองทรัพยากรบุคคลต่อไป  

2.  เห็นชอบการขอจัดสรรอัตราก าลังสายวิชาการ  ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์ประจ า)ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร/แขนงวิชา ระดับ จ านวนที่ต้องการ 
(อัตรา) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต /   2 
ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่  2/2567 เมื่อ
วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  /  ขออัตราต่ออายุราชการ 
5 ปี จ านวน 1 อัตรา 
และขอจัดสรรเพ่ิม 2 
อัตรา (รวมเป็น 3 
อัตรา) 

ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 
2/2567  เมื่อวันที่  7  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

3. หลักสูตรปรด. (แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร) ์   / ขออัตราต่ออายุราชการ 
5 ปี จ านวน 1 อัตรา 

ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรด. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่  
2/2567 เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
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ปิดประชุมเวลา 16.00 น.                   
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศริ) 
  กรรมการประจ าสาขาวิชา 

                                                                        ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
                   ฉันทนา บุญประภาศรี     
           (นางสาว ฉันทนา บุญประภาศรี)            
                     ผู้ช่วยเลขานุการฯ          
               ผู้บันทึกรายงานการประชุม    
 
 
 
 
 
รายงานประชุมกรรมการ วส. ครั้งที-่ 3/2567 
วันพฤหัสบดี  15 กุมภาพันธ์ 2567 
 

 
 
 

 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

 /  ทดแทน 1 อัตรา 
ทดแทนอาจารย์ 
เกษียณปี 2571 

ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม โดยการเวียนครั้งที่พิเศษ/2567 เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

/   ทดแทน 1 อัตรา 
ทดแทนอาจารย์ 
เกษียณปี 2569 

ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยการเวียนครั้งที่พิเศษ/2567 เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการ
จัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความ
เสี่ยง 

 /  3 

ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะท างานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยการเวียนครั้งที่พิเศษ/
2567 เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

รวมทั้งหมด    11 


